

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 8 năm 2020

*

Số: 107 - TB/ĐU

THÔNG BÁO
CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY
Về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ,
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao
và Du lịch Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Quyết định số 1002 -QĐ/ĐU; Quyết định số 1003 -QĐ/ĐU, ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy như sau:

STT	Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác	Nhiệm vụ
1.	Đồng chí Trần Văn Thức Bí thư Đảng ủy	<ul style="list-style-type: none">- Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung các mặt hoạt động của Đảng bộ và của các chi bộ trực thuộc; chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Khối về các mặt hoạt động của Đảng bộ Trường; chủ trì các cuộc họp của BTV, BCH Đảng ủy;- Đề xuất những vấn đề quan trọng để BCH thảo luận và quyết định;- Chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và của Đảng ủy nhà trường;- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính quyền; công tác tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ- Tổ chức chỉ đạo các đơn vị trong trường phối hợp

		<p>cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy định; - Chỉ đạo xây dựng và ký các quyết định, nghị quyết, quyết nghị, báo cáo, công văn, báo cáo chuyên đề. - Phụ trách, kiểm tra, giám sát hoạt động của chi bộ phòng KHTC-HCTH; chi bộ phòng QLKH-HTQT-TT.NCUD&PTNNL; chi bộ phòng ĐTSĐH-TT.GDTX&LK; chi bộ phòng TCCB-TT-KTĐBCLGD; Khối Đoàn thể.
2.	<p>Đồng chí Lê Thanh Hà Phó Bí thư Đảng ủy</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cùng với đồng chí Bí thư Đảng ủy phụ trách tổ chức cơ sở đảng. - Theo dõi chỉ đạo công tác Tuyên giáo, công tác Dân vận của Đảng bộ. Phụ trách các đoàn thể chính trị - xã hội. - Phụ trách công tác xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng bộ Trường. Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Đảng bộ Trường. - Chỉ đạo các chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị trực thuộc; chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển đảng viên mới. Thay mặt Ban Thường vụ quản lý và giải quyết các thủ tục tiếp nhận và chuyển sinh hoạt Đảng. - Thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, trong ngành đến cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động trong Nhà trường. - Tiếp nhận xử lý thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy. - Trực tiếp giải quyết mối quan hệ thông tin giữa Đảng bộ với tổ chức Đảng cấp trên, giữa Đảng bộ với các chi bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong nhà trường. - Ký các văn bản thuộc trách nhiệm của đồng chí Bí thư trong trường hợp đ/c Bí thư đi vắng và khi được ủy quyền; - Phụ trách, kiểm tra, giám sát hoạt động của chi bộ phòng QLĐT-TT.TVTS&GTVL-TT.CNTT; Các chi bộ thuộc khối Khoa.
3.	<p>Đồng chí Hoàng Bá Khải Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ. - Tham mưu công tác nội chính, phòng chống tham

		<p>những của Đảng bộ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). <p>Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ; phối hợp tổ chức và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức và hướng dẫn thực hiện kế hoạch, phân tích chất lượng đảng viên, chi bộ và Đảng bộ hằng năm. - Tham mưu công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng bộ; - Phụ trách công tác tài chính của Đảng bộ Trường. - Định kỳ đề xuất với Ban Thường vụ, BCH về những biện pháp nâng cao hiệu quả các lĩnh vực và công việc thuộc phạm vi phụ trách. - Phụ trách, kiểm tra, giám sát hoạt động của chi bộ phòng KHTC-HCTH; chi bộ phòng QTCSVC; chi bộ phòng CTHSSV-TT.TV
4.	<p>Đồng chí Lê Thị Lệ Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội đồng trường</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện trách nhiệm của Ủy viên Ban Chấp hành và các công việc theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. - Phụ trách, kiểm tra, giám sát hoạt động của chi bộ phòng QLKH-HTQT.
5.	<p>Đồng chí Trịnh Bảo Khuyên Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn trường</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện trách nhiệm của Ủy viên Ban Chấp hành và các công việc theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. - Tham mưu hoạt động của Công đoàn Trường. - Phụ trách, kiểm tra, giám sát hoạt động của chi bộ khoa GDMN-SPNT.
6.	<p>Đồng chí Phạm Thị Phượng Ủy viên Ban Chấp hành, Trực Đảng vụ, Bí thư chi bộ Phòng TCCB-Thanh tra - KTĐBCLGD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện trách nhiệm của Ủy viên Ban Chấp hành và các công việc theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. - Giúp việc cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy. Tiếp nhận văn bản, báo cáo của các chi bộ trực thuộc tham mưu cho Ban thường vụ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy. - Theo dõi và hướng dẫn các chi bộ trong công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú, hướng dẫn quy trình thủ tục phát triển đảng viên mới.

		<ul style="list-style-type: none"> - Thường xuyên giữ mối quan hệ thông tin giữa Đảng bộ với tổ chức Đảng cấp trên, giữa Đảng bộ với các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong nhà trường. - Quản lý hồ sơ Đảng viên; theo dõi, bổ sung, điều chỉnh, cập nhật theo quy định; - Thư ký các cuộc họp của BCH; thu, chi, nộp đảng phí lên cấp trên theo quy định của điều lệ Đảng. - Tham mưu công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng bộ (bao gồm khen thưởng và kỷ luật trong Đảng). - Chịu trách nhiệm về công tác chỉ đạo, xây dựng chi bộ Đảng nơi cá nhân sinh hoạt - Phụ trách, kiểm tra, giám sát hoạt động của chi bộ khoa GDĐC-NNA.
7.	<p align="center">Đồng chí Lã Thị Tuyên Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư chi bộ Khoa GDMN-SPNT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện trách nhiệm của Ủy viên Ban Chấp hành và các công việc theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. - Phụ trách theo dõi mảng đối tượng phát triển Đảng trong khối cán bộ giảng viên. - Chịu trách nhiệm về công tác chỉ đạo, xây dựng chi bộ Đảng nơi cá nhân sinh hoạt. - Phụ trách, kiểm tra, giám sát hoạt động của chi bộ khoa Mỹ thuật.
8.	<p align="center">Đồng chí Nguyễn Văn Dũng Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư chi bộ phòng QLĐT-TT.TVTS&GTVL-TT.CNTT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện trách nhiệm của Ủy viên Ban Chấp hành và các công việc theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. - Phụ trách theo dõi mảng phát triển Đảng trong khối HSSV - Chịu trách nhiệm về công tác chỉ đạo, xây dựng chi bộ Đảng nơi cá nhân sinh hoạt. - Phụ trách, kiểm tra, giám sát hoạt động của chi bộ phòng CTHSSV-TT.TV
9.	<p align="center">Đồng chí Nguyễn Thị Thục Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư chi bộ phòng ĐTSĐH-TT.ĐTLT&LK</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện trách nhiệm của Ủy viên Ban Chấp hành và các công việc theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. - Chịu trách nhiệm về công tác chỉ đạo, xây dựng chi bộ Đảng nơi cá nhân sinh hoạt.

		<ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm về công tác chỉ đạo, xây dựng chi bộ Đảng nơi cá nhân sinh hoạt. - Phụ trách, kiểm tra, giám sát hoạt động của chi bộ khoa VH TT.
10.	<p>Đồng chí Hoàng Đình Hiến Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Bí thư chi bộ phòng TCCB-TT-KTĐBCLGD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện trách nhiệm của Ủy viên Ban Chấp hành và các công việc theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. - Tham mưu công tác tổ chức, cán bộ và chế độ chính sách của cán bộ. - Phụ trách, kiểm tra, giám sát hoạt động của chi bộ khoa Luật&QLNN.
11.	<p>Đồng chí Vũ Văn Tuyên Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư chi bộ khoa DL-QTKS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện trách nhiệm của Ủy viên Ban Chấp hành và các công việc theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. - Định kỳ đề xuất với Ban Thường vụ, BCH về những biện pháp nâng cao hiệu quả các lĩnh vực và công việc thuộc phạm vi phụ trách. - Chịu trách nhiệm về công tác chỉ đạo, xây dựng chi bộ Đảng nơi cá nhân sinh hoạt. - Phụ trách, kiểm tra, giám sát hoạt động của chi bộ khoa TĐTT-TT.ĐTCMNKTT.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy Khối (để b/c);
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ;
- Các đ/c Bí thư chi bộ, Đoàn thể;
- Lưu VPĐU./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

(Đã ký)

Trần Văn Thức